



ประกาศโรงพยาบาลกระแสสินธุ์

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ได้สร้าง องค์กรให้ปลอดการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ยึดวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กรมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของคนในสังคม ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการการป้องกันการทุจริต และประพฤตินิยมชอบในวงราชการ โดยการสร้างค่านิยมมีธรรมาภิบาลของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ และให้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจก่อให้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆสำหรับ สร้างองค์กรที่ใสสะอาด ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามข้อกำหนดของแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์ (Evidence Based) ยังประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ การปฏิบัติงานของ หน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ จะดำเนินการ ดังนี้

- ๑) บริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการประชาชน
- ๒) ปลุกฝังจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้บุคลากรของโรงพยาบาล ให้ยึดยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิต
- ๓) จัดกิจกรรมโครงการรอบให้ความรู้ด้านเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัย และ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ๔) ส่งเสริมการต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายภควรรษ สังข์ทอง)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสสินธุ์



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“โรงพยาบาลกระแสลินธุ์ ไสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

.....

ข้าพเจ้า นายภควรรษ สังข์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสลินธุ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของโรงพยาบาลกระแสลินธุ์ จังหวัดสงขลา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรโรงพยาบาลกระแสลินธุ์ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้อง ซอบธรรมไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงานอันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายภควรรษ สังข์ทอง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระแสลินธุ์